

Số: 241/BC-UBND

*Nhơn Hưng, ngày 06 tháng 12 năm 2023*

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2023**

Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND thị xã Tịnh Biên;

Thực hiện công văn số 6536/UBND-TH, ngày 30/11/2023 của UBND thị xã Tịnh Biên về việc khẩn trương Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và đề xuất Chương trình công tác năm 2024; Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng báo cáo kết quả thực hiện 03 nội dung theo công văn như sau:

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:**

**I. VẬN ĐỘNG BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN ĐẠT CHỈ TIÊU 95%**

- Để tăng cường công tác lãnh chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cũng như công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. UBND xã (nay là UBND phường) đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND, ngày 09/03/2022, về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển BHYT toàn dân, Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND về việc phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn xã năm 2022. Thành lập 03 tổ tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện ở 03 khóm (mỗi tổ có 10 thành viên) do đồng chí trưởng khóm làm tổ trưởng.

- Thường xuyên phối hợp với BHXH thị xã, Bưu điện tổ chức tuyên truyền bằng hình thức tập trung và tuyên truyền nhóm, phát tờ rơi, qua đài truyền thanh... nội dung về những chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao ý thức cho người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 25 cuộc (trong đó có 15 cuộc phối hợp với BHXH thị xã), mỗi cuộc có khoảng 30 – 40 người tham dự.

- Thường xuyên mở rộng thêm hệ thống nhân viên thu tại địa bàn các khóm, trong năm 2023 đã phát triển thêm 03 nhân viên đại lý, tổng cộng toàn xã có 06 nhân viên (trong đó có 01 nhân viên phụ trách công tác tổng hợp), các nhân viên đều được tập huấn theo đúng quy định và đủ điều kiện để triển khai thu BHXH, BHYT.

- Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình: Với những nỗ lực cố gắng của các thành viên tổ tuyên truyền, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đạt một số kết quả tích cực. Theo số liệu thống kê hiện nay toàn phường có 1.657 hộ với 6.103 khẩu, tính đến cuối tháng 11/2023, tổng số người tham gia toàn phường là 5.371/6.103 người, tỷ lệ bao phủ đạt 88%, bao gồm các đối tượng như sau:

+ Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ: 1.547 người.

+ Nhóm học sinh, sinh viên: 1.137 người.

+ Nhóm hộ gia đình 2.687 người.

- Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó tập trung nhóm đối tượng người thân của cán bộ, công chức cơ quan và những người dân có điều kiện trên địa bàn phường để vận động tham gia BHXH tự nguyện nhằm hưởng quyền lợi lâu dài. Đến nay, tổng số người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn là 118/119 người, đạt 99,16% so với chỉ tiêu.

## **II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 04 AN (An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm, An sinh xã hội).**

### **1. An ninh trật tự:**

- Dưới sự lãnh đạo của Thường trực Đảng ủy; sự quản lý, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân phường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Trong đó nổi bật là thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- UBND phường đã hoàn thành **100%** kế hoạch thực hiện theo Công văn số 6119/UBND-NC ngày 19/10/2022 về việc mở đợt cao điểm “90 ngày đêm” đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu thuộc 02 dự án CSDLQG về Dân cư và Dự án CCCD trên địa bàn; đạt **100%** chỉ tiêu thực hiện Công văn số 174/UBND-VX ngày 12/01/2023 của UBND huyện Tịnh Biên về việc khẩn trương chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được bổ sung, cập nhật thường xuyên theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”.

- Công tác cài đặt định danh điện tử và tạo tài khoản dịch vụ công: Hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 02 là 4.385/5.191 trường hợp đạt 84,47%; Kích hoạt mức 02 thành công 3.732/2.899 trường hợp đạt 128,7% (số liệu cập nhật đến ngày 31/10/2023). Thực hiện chỉ tiêu giai đoạn 3: 1.049/890 trường hợp đạt 117,64% (Số liệu cập nhật ngày 14/11/2023).

- Công an phường, Mặt trận và các tổ chức thành viên cụ thể hóa nội dung chương trình phối hợp, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đã tổ chức tuyên truyền 35 cuộc có 1.240 lượt người tham gia, lồng ghép tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường được 217 lượt mỗi lượt 15 phút. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật; xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra rà soát, củng cố, nâng chất các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT trên địa bàn phường, kết quả có 06 mô hình gồm: Mô hình “Camera ANTT”; Mô hình “Tiếng loa ANTT”; Mô hình “CLB bảo vệ đường biên cột

mốc”; Mô hình “Xã tự quản về ATGT”; Mô hình “Đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh”; Mô hình “04 An”. Trong năm xây dựng 01 mô hình “Công trường ANTT” và 01 tổ liên gia PCCC.

- Tổ chức hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các nhóm liên gia tự quản, đồng thời chỉ đạo các “Nhóm liên gia tự quản” chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và sinh hoạt nhóm được phụ trách. Có tổng số 278 lượt ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các thành viên tham gia. Có 23 cá nhân được khen thưởng PTTD BVANTQ.

- *Công tác củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt*: Xây dựng kế hoạch tập huấn, củng cố, nâng chất Tổ tự quản, Đội dân phòng trên địa bàn 03 ban nhóm, kết quả có 55 Tổ tự quản, 03 Đội dân phòng tham dự, tổng số 131 lượt tổ trưởng, tổ phó tham gia tập huấn. Tổ chức tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán cho 61 tổ trưởng Tổ tự quản, Đội dân phòng với tổng số tiền 54.900.000đ, nhằm động viên tinh thần lực lượng góp phần vào công tác tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

- *Công tác đảm bảo an toàn PCCC*: Thường xuyên tổ chức kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất và cho làm cam kết bảo đảm an toàn về PCCC đối với 1.415 hộ dân, thẩm định công tác PCCC đối với 11 cơ sở kinh doanh, kết quả tất cả đều đảm bảo an toàn về PCCC. Tiến hành tuyên truyền, vận động trang bị bình chữa cháy, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC cho nhân dân trên địa bàn phường. Vận động được 911 cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường mua bình chữa cháy và hiện tiếp tục vận động nhân dân đăng ký mua bình chữa cháy; UBND phường chỉ đạo Công an phường thực tập phương án PCCC cho tổ liên gia PCCC.

- Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định, nhưng vẫn còn một số tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bạc, số đề.. nhỏ lẻ hoạt động lén lút, một số thanh thiếu niên tụ tập uống rượu đêm khuya, chạy xe lạng lách đánh võng gây mất ANTT; tình hình trộm cắp tài sản của người dân vẫn còn xảy ra do người dân thiếu cảnh giác, để tài sản không người trông giữ.

- Nhằm triệt xóa các tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn, công an phường phối hợp Đội CSHS Công an thị xã xử lý 01 tụ điểm đá gà tại tổ 4, nhóm Tây Hưng, phối hợp Đội Kinh tế, Đội CSQLHC về TTXH Công an thị xã tiến hành kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh trò chơi game bắn cá, lập biên bản vi phạm, tạm giữ 05 máy game bắn cá không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hỗ trợ phòng PC04 Công an tỉnh An Giang, Kiên Giang bắt 01 đối tượng phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 02 kg ma túy tổng hợp, qua khám xét nhà tại tổ 09, nhóm Trung Bắc Hưng thu giữ thêm 57 gam ma túy và 01 trường hợp có hành vi săn bắt chim cò, tạm giữ 09 con cò, dụng cụ bắt chim cò, đạn bi. Vụ việc bàn giao (Kiểm Lâm) giải quyết theo quy định.

## **2. An toàn giao thông:**

- Công an phối hợp cùng Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT với những nội dung chính như: không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; cảnh báo các nguy cơ và các hành vi vi phạm thường xảy ra TNGT... nhằm nâng

cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan gương mẫu thực hiện và vận động người thân chấp hành nghiêm các quy định về Luật Giao thông đường bộ, nhằm nỗ lực kéo giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và thanh thiếu niên thông qua mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông.

- Phối hợp Đội CSGT-TT Công an thị xã thường xuyên tuần tra kiểm soát toàn địa bàn, ngoài ra trong tất cả những đợt cao điểm như lễ, tết, công an, quân sự còn tuần tra 24/24 để hạn chế thấp nhất tình hình chạy xe lạng lách, vượt quá tốc độ cho phép tránh tai nạn giao thông xảy ra. Từ đầu năm 2023 đến nay đã tổ chức tuần tra kiểm soát 215 cuộc có 800 lượt đồng chí tham gia. Mặc dù vậy vẫn xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông (01 vụ tự té Hương lộ 8, 02 vụ tại ấp Trung Bắc Hưng làm 04 người chết). Ngoài ra, Công an phường còn phối hợp với Đội CSGT-TT Công an thị xã bảo vệ hiện trường 42 vụ va chạm giao thông trên địa bàn phường.

### **3. Công tác An sinh xã hội**

#### ***3.1. Lĩnh vực lao động, việc làm***

Công tác giới thiệu việc làm cho lao động luôn được quan tâm, hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, hiện trên địa bàn có 3.703/3.463 lao động có việc làm thường xuyên ổn định từ 3 tháng trở lên, chiếm tỷ lệ 93,52% góp phần tạo ra công việc ổn định cho người dân. Dự kiến sẽ mở một lớp xây dựng dân dụng cho 30 học viên đầu năm 2024.

- Công tác đào tạo nghề luôn được Đảng ủy, UBND phường quan tâm chỉ đạo thực hiện; thường xuyên, chủ động phối hợp cùng với các ngành, các cấp ở địa phương tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn phường tham gia học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu việc làm của địa phương và xã hội. Qua đó, giúp cho người lao động của phường có tay nghề, có cơ hội tìm được việc làm, có thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo (từ đủ 15 tuổi trở lên). Kết quả có 2.715/3.869, đạt tỷ lệ: 70,17% (trong đó lao động qua đào tạo từ đủ 15 tuổi trở lên có bằng cấp, chứng chỉ của phường là 1.249.người/3.869 người, đạt tỷ lệ: 32,28%).

- Xuất khẩu lao động: 2/2 lao động, đạt 100% (01 lao động Nhật Bản, 01 lao động Đài Loan).

#### ***3.2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Gia đình chính sách***

- Thực hiện công tác cấp phát tiền hàng tháng cho các đối tượng Bảo trợ xã hội, Người có công đúng quy định, đối với những trường hợp người lớn tuổi thì mang đến tận nhà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, từ đó đến nay không xảy ra tình trạng chậm trễ hay phiền hà cho các đối tượng. Kịp thời hướng dẫn và làm hồ sơ mai táng phí, thành lập đoàn đến chia buồn với gia đình và hướng dẫn các thủ tục khi có người thân qua đời. Tổ chức thăm và chúc thọ cho 59 cụ tròn tuổi 70 - 95 tuổi, đồng thời hỗ trợ quà tết kịp thời theo đúng quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi khó khăn nhân ngày truyền thống người cao tuổi 6/6 và Quốc tế người cao tuổi 01/10 hàng năm từ nguồn vận động xã hội hóa. Ngoài ra, trong năm 2023, còn

phối hợp Phòng phong trào Công An tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người cao tuổi với kinh phí trên 80 triệu đồng.

- Hàng tháng đều duy trì họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để khảo sát và xét đề nghị hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng bệnh tật theo đúng quy trình, không bỏ sót trường hợp nào gây mất quyền lợi người dân, từ đầu năm đến nay đã khảo sát 96 hồ sơ, trong đó đủ điều kiện 84 đối tượng. Nhờ làm tốt công tác xét duyệt nên đến nay không có trường hợp nào phản ảnh hay khiếu nại.

- Thực hiện chủ trương UBND tỉnh An Giang chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, UBND phường phối hợp với Ngân hàng Nam Á tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ làm thẻ ATM cho 161/277 đối tượng, đạt 58,10%, còn lại 116 đối tượng không đủ điều kiện mở thẻ.

- Thực hiện hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của NCC với cách mạng; tăng cường vận động, hỗ trợ NCC về nhà ở, thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi NCC với cách mạng như: Cấp quà Lễ ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 cho 207 đối tượng với số tiền 91.400.000 đồng. Phối hợp với các ngành hỗ trợ 70 phần quà, số tiền 21.000.000 đồng nhân dịp lễ Ngày thương binh liệt sĩ 27/7.... Chú trọng việc tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ.

### ***3.3. Công tác xã hội hóa hỗ trợ cho người nghèo***

Cất mới 06 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở trị giá 300.000.000 đồng, trong đó: địa phương vận động 3 căn trị giá 150.000.000 đồng và Mặt trận thị xã phân bổ 03 căn trị giá 150.000.000 đồng. Địa phương còn thành lập một đội cất nhà từ thiện chuyên hỗ trợ cất mới, sửa chữa cho những hộ không có điều kiện thuê thợ, nhờ đó đã giảm rất nhiều chi phí cho người dân, hiện nay số lượng nhà dột nát trên địa bàn phường cơ bản đã không còn.

- Công tác vận động quà hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn là một trong những điểm nổi bật của phường, với phương châm “Không bỏ ai ở lại phía sau”, chính quyền và các tổ chức chính trị đã có rất nhiều mô hình thiết thực như “Hạt ngọc ấm lòng”, mô hình “tiếp sức đến trường”.... Chính nhờ sự lan tỏa đó nên đã nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, tính đến nay đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ cấp 2.842 phần quà trị giá 813.300.000 đồng và hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có người thân mất từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng/trường hợp.

- Đối với các em học sinh khó khăn thì UBND phường cùng với các ngành thường xuyên chăm lo, hỗ trợ các điều kiện học tập như sách, vở, cặp, viết, quần áo, xe đạp, bảo hiểm y tế... Đặc biệt là học bổng đỡ đầu đối với những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích tốt trong học tập luôn được duy trì nhiều năm nay, nhờ đó mà số lượng học sinh bỏ học giữa chừng giảm đáng kể. Bên cạnh đó, mỗi năm Hội Khuyến học đều tổ chức khen thưởng động viên tinh thần cho những em học sinh hạng nhất, nhì, ba toàn trường và các khối lớp, bao gồm những em học sinh

tại trường THPT Tịnh Biên, đây là mô hình rất ý nghĩa góp phần tạo động lực học tập cho các em..

#### **4. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm**

- Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm phường chủ động xây dựng, tổ chức và triển khai kế hoạch, tập trung công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống dịch bệnh cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt vào các thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Hướng ứng tháng hành động VSATTP,... Tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm đặc biệt là các biện pháp vệ sinh ăn uống nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm ATTP trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm.

- Chỉ đạo đơn vị quản lý chợ tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP, tuyên truyền thường xuyên đến các hộ kinh doanh việc mua, bán, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng; không sử dụng nguyên liệu, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không an toàn v.v...

- Củng cố Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng ngành trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về ATTP, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATTP theo từng thời điểm trong năm và triển khai quyết liệt trong các chiến dịch như: Tết nguyên đán, tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm,...

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP phường thường xuyên kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống về việc thực hiện các quy định an toàn thực phẩm. Trong năm, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 37 cơ sở, trong đó, 04 căn tin trường học và 28 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 05 cơ sở kinh doanh tạp hóa và 02 bếp ăn tập thể trường bán trú. Trong đợt cao điểm tết nguyên đán, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một số hàng hóa hết hạn và sản phẩm không rõ nguồn gốc tại 02 tiệm tạp hóa, tiến hành lập biên bản xử lý, tiêu hủy các sản phẩm hết hạn, yêu cầu chủ cơ sở thường xuyên kiểm tra hạn dùng và không được kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc nếu tái phạm sẽ xử lý theo luật ATTP. Từ đó đến nay Đoàn tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra và hậu kiểm tra các cơ sở, tiệm tạp hóa trên địa bàn, nhờ vậy mà tất cả đều chấp hành tốt.

- Chính nhờ làm tốt công tác kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở phục vụ ăn uống đảm bảo tốt công tác ATTP, phối hợp cùng Hội phụ nữ phường duy trì mô hình “Phụ nữ sử dụng bao tay ni lông trong chế biến thức ăn” nên tình hình ATTP trên địa bàn phường luôn được đảm bảo, không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

### **III. TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA VÍA HÈ ĐƯỜNG TỈNH 955A; VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HOÁ CHỈNH TRANG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG**

**1. Tiếp tục vận động xã hội hóa vỉa hè đường tỉnh 955A:** Tuyên truyền vận động hộ gia đình, cá nhân cấp đường tỉnh 955A xã hội hóa lát gạch vỉa hè năm 2023. Kết quả, đến nay vận động được 96m với tổng kinh phí 76.800.000đ (Trong đó: khóm Tây Hưng 16m, khóm Đông Hưng 30m, khóm Trung Bắc Hưng 50m).

## **2. Vận động xã hội hóa chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn phường**

Phối hợp cùng Ban quản lý dự án Đầu tư thị xã Tịnh Biên vận động giải phóng mặt bằng mở rộng đường HL9. Kết quả, đã vận động 46 hộ dân hiến đất, hiến cây với tổng số tiền là 1,38 tỷ đồng để nâng cấp và mở rộng đường Hương lộ 9 với chiều dài 920 mét công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

## **IV. ĐÁNH GIÁ**

**1. Vận động bảo hiểm y tế toàn dân:** Mặc dù đại bộ phận người dân đã nhận thức vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện tuy nhiên số lượt người tham gia BHYT vẫn chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra một phần do người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ được Nhà nước hỗ trợ và một phần do thu nhập của đa số người dân còn thấp nên họ chỉ chọn tham gia cho người đang có bệnh, một phần do người dân khám bệnh bằng BHYT bị hạn chế một số loại thuốc và trang thiết bị y tế, những người có điều kiện chuyên sang khám dịch vụ để nhanh chóng hơn. Tuy chất lượng khám, chữa bệnh BHYT đã được nâng lên song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân.. Qua rà soát số lao động bỏ địa phương đi làm ăn xa ngoài tỉnh khá đông (1.238 người, chiếm tỉ lệ 20,2%), tuy đã tổng hợp báo cáo về tỉnh nhưng không được công nhận giảm trừ dẫn đến không đạt chỉ tiêu.

**2. Thực hiện Kế hoạch 04 an (An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm, An sinh xã hội):** Nhờ thực hiện tổ công tác triển khai và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở nên đã duy trì tốt hiệu quả của việc thực hiện mô hình “4 an”: ANTT, ATGT luôn đảm bảo, quản lý tốt việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, các trường học, trong năm không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm nào; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người tàn tật, người yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo luôn đảm bảo. Các chính sách chi trả chế độ đều được giải quyết kịp thời.

**3. Vận động xã hội hóa vỉa hè đường tỉnh 955A và Công tác vận động xã hội hóa chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn phường:** Việc xã hội hóa xây dựng, nâng cấp vỉa hè khi triển khai thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn như số hộ còn lại đa số là nhà mặt bằng chưa sang lấp, chưa có điều kiện về kinh phí lát gạch. Ngoài ra công tác huy động nguồn lực trong nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công tác xây dựng hạ tầng vẫn còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án trên địa bàn.

## **B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024:**

1. Vận động người dân tham gia BHYT đạt 91%.
2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 04 an (An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm, An sinh xã hội).

3. Tiếp tục vận động xã hội hóa vỉa hè đường tỉnh 955A: 200m.

4. Đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Rà soát, kiểm tra các tiêu chí đảm bảo đến năm 2025 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và đề xuất, xây dựng các nội dung, đầu công việc thực hiện Chương trình công tác năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- UBND thị xã;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Kim Sa**